



GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ÂU CHÂU
Congrégation Bouddhique Vietnamienne Unifiée en Europe

Chùa **Association Bouddhique**

Khánh Anh

Bản tin ngắn số 4, kết thúc Khóa tu học Phật Pháp Âu châu Kỳ thứ 22
tại Neuss - Dusseldorf - Đức quốc

Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni,

Kính thưa Chư Đạo hữu, chư học viên cũ cũng như mới

Cùng toàn thể anh chị em Ban Hướng Dẫn và các Gia Đình Phật Tử trong vùng Âu châu.

Kính thưa quý vị,

Khóa tu học Phật Pháp Âu châu Kỳ thứ 22 tại Dusseldorf (Đức quốc), từ ngày 22/7 đến 1/8/2010 đã bế giảng gần một tuần lễ trôi qua, nhưng dư âm vẫn còn vang vọng khắp nơi. Nhất là có nhiều vị đã theo dõi trên Internet, qua các trang nhà như Quảng Đức, Viên Giác, Pháp Vân, Hải Triều Âm... hay các e-mail trao đổi qua lại giữa người này và người khác. Nói chung, ai ai cũng đã biết Khóa học Phật Pháp Âu châu kỳ thứ 22 năm nay tại Đức đem lại nhiều kết quả bất ngờ.

Thứ nhất, về số lượng học viên. Thông thường chỉ mong con số an ủi là 500 và nhiều nữa là 600. Vì nơi cho mình thuê để tổ chức, họ tính rất kỹ : mỗi người 4m2 (theo lối Đức), thì nhà trường của họ chỉ có thể dung chứa nhiều nhất là 600 người.

Nhưng vào ngày Khai giảng, con số học viên cho thấy là **542**. Vào giữa khóa, văn phòng cho biết con số đã ghi danh lên đến **799**. Gần cuối khóa, loan báo lại một lần nữa cho chính xác từng nước, thì con số nhảy vọt lên **841**. Nếu cộng vào số Tăng Ni năm nay tham gia Khóa học 75 vị, thì tổng số học viên xuất gia lần tại gia là **916**.

Đó là con số vượt lên cao vào hàng nhất nhì trong 22 Khóa tu học Phật Pháp Âu châu. Với con số **841** học viên cư sĩ chia ra từng nước, theo thứ tự ABC sẽ có kết quả như sau : **Anh (29)**, **Áo (4)**, **Bỉ (20)**, **Canada (2)**, **Đan Mạch (52)**, **Đức (319)**, **Hoa Kỳ (1)**, **Hòa Lan (108)**, **Na Uy (41)**, **Pháp (180)**, **Phần Lan (17)**, **Thụy Điển (16)**, **Thụy Sĩ (49)**, **Việt Nam (2)** và **Ý (1)**. Trong số này bao gồm cả "**Đại học Oanh Vũ**" năm nay khá cao là 105 em. Và Gia Đình Phật Tử tham dự Liên Trại Lộc Uyển - A Dục cũng như hướng dẫn lớp "**Đại học Oanh Vũ**" là 44 Huynh Trưởng. Đây là một kết quả vượt bậc do sự vận động tích cực của Chư Tăng Ni các Chùa, Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử cũng như toàn thể học viên cũ cũng như mới. Về học viên niên trưởng năm nay, lúc đầu tưởng rằng chỉ có 1 cụ bà 90 tuổi chiếm giải, nhưng vài ngày sau lại có 1 cụ ông **92** tuổi "**bóp còi**" qua mặt. Trẻ nhất Khóa này có lẽ lớp Oanh Vũ "**Cấp 1**" 4 tuổi.

Với số lượng học viên tăng lên bất ngờ như thế, dĩ nhiên, rất mừng, nhưng cũng rất lo. Vấn đề đặt ra là phòng ở làm sao cho đủ. Ban phòng ốc phải chạy tháo mồ hôi. Thôi thì cứ theo câu ông bà mình dạy "**khéo ăn thì no, khéo co thì ấm**". Vậy "**co**" làm sao cho khéo từ con số tiêu chuẩn (của nhà trường Đức) 600 thành con số... khiêm tốn 900. Do đó mà các hành lang mát mát và các nhà kho... sạch sạch đều được bà con ta chiếu cố tận tình. Khổ nhất là các "**hãng của gỗ**" để được phân phối đến phòng nào, thì gần như trong phòng đó thế nào cũng có một vài người âm thầm làm đơn xin đi... ty nạn !

Chưa hết, lại thêm một vấn đề thứ 2 đặt ra. Đó là vấn đề ẩm thực. Đã chuẩn bị kỹ từ 500 đến 600 người. Mà bây giờ nhảy lên 900 thì phải chạy marathon kiểu nào đây ? Thế mà Ban trai soạn địa phương đã âm thầm lo liệu đầy đủ phải nói rất đáng khen ngợi. Nhất là bếp núc theo lối "**dã chiến**". Rửa chén theo kiểu "**ngồi chồm hóm**" chẳng cần máy móc hiện đại gì cả. Thế mà vẫn vui vẻ, mọi việc chạy đều. Chỉ có mấy ngày đầu hơi trễ một chút, vì thiếu bếp lớn, nồi lớn.

Tóm lại, công đức thật là vô lượng. Ngay cả nhà trường Đức nhìn thấy bà con ta rửa chén dưới mưa, họ đã không phàn nàn mà còn cho thêm mấy cái lều để che mưa... rửa tiếp ! Có lẽ trong lịch sử của trường này, lần đầu tiên mới có những hình ảnh độc đáo như thế.

Ban vận chuyển đưa đón Chư Tăng Ni và các học viên khi đến cũng như khi về rất là tích cực. Gần như cả tuần lễ họ phải có mặt thường xuyên tại trường.

Ban Trần thiết của Thượng Tọa Nguyên Lộc, thời thì khởi nói. Năm nào cũng như năm nấy. Cả tuần lễ trước khai giảng phải trang hoàng từng ly từng tí. Nhưng khi bế giảng vừa xong là dọn dẹp "*tóc hành*" chỉ trong một đêm. Đã vậy năm nay, thầy còn làm thêm một nghề mới đó là tài xế xe tải, chở tất cả đồ đạc trang trí trở về lại bốn tự cách xa Khóa học trên ngàn cây số. Năm nào thầy cũng từ chối, nhưng xem ra đâu có thầy nào dám "*xâm minh*" nhậy vô. Thời thì cứ theo tinh thần chư Tổ đã dạy... Tự đốn, tự vác (*không phải tự giác đâu*) thế là yên ổn cả làng. A Di Đà Phật.

Về nội dung năm nay, các lớp **1 B** và **lớp 2**, thấy các học viên thu thập có vẻ phấn khởi, hoan hỉ ra mặt. Lớp 1a, tức lớp cho các giới trẻ (*năm nay khá đông, trên 100*), chưa được đúng tiêu chuẩn cho lắm, mặc dầu các thầy, cô phụ trách đã cố gắng hết mình. Sau khi kiểm điểm, các thầy cô, hứa hẹn năm tới sẽ có kế hoạch và thực hiện hữu hiệu hơn. Mong rằng các phụ huynh đã gởi con em về Khóa học năm nay thông cảm cho và khuyến khích các em tiếp tục tham dự những năm về sau.

Chỉ có lớp Tăng Ni vẫn còn giữ đúng "*truyền thống*" xưa nay. Lúc nào cũng "*âm thinh, dương suy*". Chư Ni bao giờ cũng gần như đầy đủ. Còn chư Tăng có lẽ bận rộn nhiều công tác nên ít thấy xuất hiện. Chư Tôn Trưởng Lão trong ban Giảng Huấn luôn luôn ưu ái muốn nghiên cứu ra một pháp môn nào khả dĩ đáp ứng vừa công tác lại vừa có thể đến lớp đều đặn để cân bằng "*phước huệ song tu*".

Giữa khóa học năm nay, theo chương trình, còn có Đại hội Khoáng Đại Kỳ 5 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu và Lễ Đại Tường Cổ Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Đệ Tứ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Cả hai sự kiện này đã được chư Tôn Đức thực hiện nghiêm túc và toàn thể học viên tham dự hết sức thành kính, xúc động. Về thành phần Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu nhiệm Kỳ 2010 đến 2014 sẽ được đăng đầy đủ trong Bản tin Khánh Anh và Báo Viên Giác số sắp tới.

Và như thường lệ, cuối khóa, bao giờ cũng có một ngày niệm Phật liên tục từ sáng đến chiều. Tất cả chư Tăng Ni chia làm 4 ban, mỗi ban hướng dẫn niệm Phật 2 giờ. Tuy nhiên, những ai muốn tham dự qua nhiều ban, nhiều giờ đều được khích lệ khuyến tấn. Ngày hôm đó, vấn đề ăn uống được tổ chức nhẹ nhàng theo tinh thần "*đôi ăn, khát uống, tự dọn, tự rửa...*" nhưng chỉ từ 11 giờ đến 14 giờ là chấm dứt. Tuy nhiên cũng có người "*miên mật*" niệm suốt ngày không cần ăn uống để cho mau... được vãng sanh.

Mục cuối cùng không thể không nói đến, đó mục tài chánh thu chi. Mặc dầu số chi đến giờ này chưa đi vào chi tiết cụ thể. Nhưng nhìn vào con số đã chi và những con số dự chi, thì thấy ngay con số thu vượt trội hơn. Bởi vậy, với con số sai biệt sơ khởi cho thấy dư ra khoảng **24 ngàn Euros** (*bỏ vào quỹ cho các khóa học kế tiếp sau này*). Trong số thu kỳ này, điều đáng nói, đó là mục "*cúng dường 1 bao gạo*" đã được chư Tôn Đức và bà con phật tử xa gần hưởng ứng nhiệt tình. Nhất là các cựu học viên. Mặc dầu năm nay không được đi tu học nhưng vẫn góp phần và vận động người khác góp phần "*mỗi người 1 bao gạo*". Tổng thu về gạo năm nay lên đến con số **42 ngàn Euros**. (*trong tổng số thu là 140 ngàn, tức khoảng 35%*). Bởi vậy mà trong suốt khóa 22 này, nhiều vị đã nêu ra thắc mắc : sao không thấy báo cáo tài chánh mỗi ngày để kêu gọi bà con kịp thời "*đóng góp cúng dường*" như các khóa trước. Đó cũng là một điều hơi bất thường.

Tóm lại, Khóa học Kỳ 22, là một điểm son đáng kể cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu do Chư Tôn Đức và bà con phật tử tích cực tô bồi rạng rỡ bằng chính việc làm quyết tâm, quyết chí trong một hoàn cảnh đầy chướng duyên, nghịch lý. Đó là một công đức rất lớn, một sự cúng dường đầy ý nghĩa dâng lên Tam Bảo và lịch đại Tổ Sư.

Xin thành tâm cầu nguyện Hồng ân Tam Bảo chứng minh gia hộ Chư Tôn Đức pháp thể khinh an, chúng sanh đệ độ và toàn thể bà con phật tử xa gần thân tâm thường an lạc, nhất là hoan hỉ, tinh tấn trong mùa Vu Lan sắp tới, để hồi hướng công đức đến cha mẹ hiện tiền cũng như cha mẹ nhiều đời trong quá khứ đều được nhiều lợi lạc an vui.

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ tát Ma ha tát.

Bagneux, ngày 06/08/2010

Trưởng Ban Điều Hành Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu



Hòa Thượng Thích Minh Tâm